

# สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๓๐๒๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. ....

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๗๐๒/๑๑๔๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/๑๖๒๒๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า ปัญหาความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ได้แก่ ภาระการพิสูจน์ (onus of proof) ซึ่งตามระบบกฎหมายไทยนั้นตกอยู่กับผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการยากที่ผู้บริโภคทั่วไปจะพิสูจน์ได้ว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นอย่างซับซ้อนนั้นมีความชำรุดบกพร่องจากสาเหตุใด ในต่างประเทศจึงกำหนดให้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบว่าความชำรุดบกพร่องมิได้เกิดจากตนซึ่งเป็นหัวใจของคดีผู้บริโภค นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายหลายฉบับ การกำหนดให้มีร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เพิ่มเติมจึงต้องพิจารณาถึงความพร้อมด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย อีกประการหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ผู้บริโภคต้องใช้สิทธิทางศาลในการบังคับตามร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงสมควรที่จะพิจารณาด้วยว่าศาลมีความพร้อมที่จะรองรับปริมาณคดีทำนองนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณคดีจำนวนมากหรือไม่ด้วย จึงได้ลงมติ

๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

๒. ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับข้อสังเกตของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

/จึงเรียนยืนยันมา ...

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สาวตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๒ (วมช)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th